
sþ. 242. Fyrirspurn [226. mál]
til samgönguráðherra um bætta merkingu akvega.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

Hvað líður framkvæmd þingsályktunar um bætta merkingu akvega sem samþykkt var á
Alþingi 18. apn11985?


